



ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
Songkhla Agricultural Technology Promotion Center (Plant Protection)

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๘ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

“โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”



นิทรรศการ จำนวน ๑๕๐ ราย

จุดที่ ๓ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ตำบลแปะ-ระ อำเภอบางขัน จังหวัดสตูล ได้รับเกียรติจากนายจรรุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีเกษตรกรเข้ารับบริการและเยี่ยมชมนิทรรศการ จำนวน ๑๕๐ ราย

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ออกหน่วยให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการป้องกันและการบริหารจัดการศัตรูพืช ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ จุด

จุดที่ ๑ วัดโคกกอ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองท่อม อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติจากนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีเกษตรกรเข้ารับบริการและเยี่ยมชมนิทรรศการ จำนวน ๑๓๐ ราย

จุดที่ ๒ สำนักสงฆ์ธารทิพย์วนารธรรม หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ได้รับเกียรติจากนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีเกษตรกรเข้ารับบริการและเยี่ยมชม



เปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืช



วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี ในงานวันเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๒ จังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าชมประมาณ ๓๐๐ ราย



ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด



ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา ร่วมกับนิทรรศการให้ความรู้และการฝึกอาชีพแก่ผู้ที่สนใจ ภายในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ ๒๗ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในโซนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา

วันที่ ๙-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และนำเสนอองค์ความรู้ในการจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ ในงานนี้มีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา และนางวัชลี โสพิณ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการใช้ศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด



วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี การเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ฝึกอาชีพด้านการเกษตรแก่ผู้ที่สนใจ เรื่อง ผลิตขยายไส้เดือนฝอยเพื่อใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช

การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา "plant doctor"

วันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่จากจังหวัดสงขลา จำนวน ๔๐ ราย หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา "plant doctor" ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา



ประกอบด้วย เรื่อง อาการผิดปกติของพืช การวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชเบื้องต้นและลักษณะที่คล้ายคลึงกัน การวินิจฉัยโรค แมลงศัตรูพืชและการวินิจฉัยอาการขาดธาตุอาหาร The big ๕ และการจัดการศัตรูพืช การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี การจัดทำปฏิทินการปลูกพืช โดยผู้รับการฝึกอบรมได้รับฟังการบรรยายทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริง เมื่อทดสอบความรู้ผู้เข้าอบรม พบว่า ก่อนการฝึกอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้ ๒๖.๑๕ เปอร์เซ็นต์ หลังการฝึกอบรมมีความรู้ ๗๘.๐๐ เปอร์เซ็นต์ ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ๕๑.๘๕ เปอร์เซ็นต์



ถ่ายทอดความรู้

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลาถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การผลิตขยายมวนตัวห้ำเพื่อควบคุมศัตรูพืช แก่เจ้าหน้าที่ และสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตะโละการโป อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน ๒๘ ราย และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านบางทัน ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จำนวน ๒๐ ราย พร้อมทั้งสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์มวนตัวห้ำ จุดละ ๑,๕๐๐ ตัว และอุปกรณ์การผลิตขยาย ๒ ชุด



ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์
ก้าวทันสถานการณ์
ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ



ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ ผทอ.สงขลา

70 หมู่ที่ 3 ตำบลยาวค้ำ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดสงขลา 90110